



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานประชาสัมพันธ์ (ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ โทร./โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๐๗๑๐ หรือ โทร. ๑๓๗๘)

ที่ กท ๐๔๐๘/๒๖๓๖

วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. เลขานุการสภากรุงเทพมหานคร เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขต หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร และผู้อำนวยการสำนักงานการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร

พร้อมหนังสือนี้ สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ขอส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ มาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวเยาวลักษณ์ พิมพ์ะนิตย์)
ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร



กทบ. ชี้แจงข่าวร้องเรียน

กลุ่มงานวิเคราะห์ข่าว ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ สำนักงานประชาสัมพันธ์
www.prbangkok.com โทร./โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๐๗๑๐ หรือ โทร. ๑๓๗๘

ฉบับที่ ๑๐๗ ปีที่ ๓๑

ข่าวประจำวันอังคารที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๕

กทบ. ชี้แจง

- ❖ กทบ.เร่งแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากการก่อสร้างถนนเชื่อมพุทธมณฑลสาย ๒ กับพุทธมณฑลสาย ๓
- ❖ กทบ.เตรียมจัดทำฐานข้อมูลคนเร่ร่อน - รื้อพื้นโครงการ “บ้านอิมใจ”
- ❖ กทบ.พร้อมเปิดใช้งานทางยกระดับรามคำแหง ๑๕ มิ.ย.นี้ - เขตบางกะปิจัดเทศกิจอำนวยความสะดวกจราจร
- ❖ กทบ.เร่งแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากการก่อสร้างถนนเชื่อมพุทธมณฑลสาย ๒ กับพุทธมณฑลสาย ๓
นายไพฑูริย์ ชันแก้ว ผู้อำนวยการสำนักการโยธา กทบ. กล่าวกรณีตัวแทนชุมชน หมู่ ๖ แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา ร้องเรียนโครงการก่อสร้างถนนเชื่อมพุทธมณฑลสาย ๒ กับพุทธมณฑลสาย ๓ ของสำนักการโยธา กทบ. สร้างความเดือดร้อนให้ประชาชนในพื้นที่ โดยเฉพาะบริเวณจุดตัดถนนพุทธมณฑลสาย ๓ เนื่องจากผู้รับเหมาก่อสร้างปล่อยน้ำจากการสร้างถนนและท่อระบายน้ำเข้าท่วมพื้นที่ทำการเกษตรว่า จากการตรวจสอบพบว่า ที่ดินของผู้ร้องเรียนอยู่ติดกับพื้นที่เขตก่อสร้าง ซึ่งเดิมบริเวณดังกล่าวเป็นบ่อน้ำขนาดใหญ่ ความลึกประมาณ ๒ เมตร เจ้าของที่ดินได้แจ้งผู้ร้องเรียนเป็นผู้รับเหมาเข้าถมดินปรับพื้นที่ตั้งแต่ต้นปี ๒๕๖๕ แต่ยังไม่แล้วเสร็จ ทำให้เกิดเป็นแอ่งขนาดใหญ่ ต่อมาในเดือนพ.ค.๖๕ เริ่มมีฝนตกหนักตลอดเดือนจนถึงวันที่ ๙ มิ.ย.๖๕ ส่งผลให้มีปริมาณน้ำสะสมท่วมขังในพื้นที่ดินถมดังกล่าว ประกอบกับมีน้ำผิวดินบางส่วนในพื้นที่ก่อสร้างไหลเข้าไปสมทบด้วย ส่วนกรณีผู้ร้องเรียนได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมสวนเกษตร ทำให้พืชผลเสียหาย กรณีดังกล่าวเกิดขึ้นตั้งแต่เดือน ก.พ.๖๕ ซึ่งผู้รับจ้างเจรจาและได้ขอยุติในการขุดเซยค่าเสียหายให้ผู้ร้องเรียนเรียบร้อยแล้ว และปัจจุบันผู้รับจ้างได้เร่งช่วยเหลือผู้ได้รับความเดือดร้อน โดยนำเครื่องสูบน้ำออกจากพื้นที่ คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ ๓ - ๔ วัน หากไม่มีฝนตกหนักในระหว่างสูบน้ำ ซึ่งได้ชี้แจงให้ผู้ร้องรับทราบแล้ว
- อย่างไรก็ตาม โครงการฯ มีมาตรการบริหารจัดการน้ำและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนระหว่างงานก่อสร้าง โดยให้ผู้รับจ้างขุดเปิดร่องน้ำจากด้านบนถึงล่างและเร่งสูบน้ำออกจากพื้นที่ของประชาชน เพื่อรวบรวมน้ำมายังบ่อหนองภายในพื้นที่ก่อสร้างและสูบน้ำออกคลองบางเชือกหนังบริเวณทิศใต้ของโครงการฯ โดยผ่านลำรางการเกษตรของประชาชน ขณะเดียวกันได้จัดทำแนวคันดินที่มั่นคงแข็งแรงแบ่งระหว่างพื้นที่ถมดินและแปลงเกษตร รวมถึงพื้นที่จุดเสี่ยงต่อการเกิดน้ำท่วมอื่น ๆ ตามแนวโครงการฯ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการไหลรวมของน้ำไปยังพื้นที่ระดับต่ำในอนาคต และเร่งขุดวางท่อลอดเชื่อมลำรางการเกษตร โดยเป็นรูปแบบขุดวางท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๑.๕๐ เมตร ในจุดที่มีงานทางทับซ้อนกับลำรางเดิมและขุดเปิดลำรางให้เป็นลำรางเปิดในจุดที่เป็นพื้นที่โล่งอีกด้วย

นายดิชา ...

นายดิชา คงศรี ผู้อำนวยการเขตทวีวัฒนา กทม. กล่าวว่า ได้ประสานสำนักการโยธา กทม. ทราบว่าผู้รับจ้างของสำนักการโยธา กทม. ได้เร่งสูบน้ำระบายลงคลองบางเชือกหนัง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ส่วนกรณีผู้รับจ้างก่อสร้างกันคันดิน เพื่อใช้ในการก่อสร้างเข้าถึงไซต์งาน ทำให้เกษตรกรในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อน ได้รับการประสานจากสำนักการโยธา กทม. และผู้รับจ้างว่า ได้ชดเชยค่าเสียหายให้เกษตรกรรายดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว

* * * * *

❖ กทม.เตรียมจัดทำฐานข้อมูลคนเร่ร่อน - รื้อฟื้นโครงการ “บ้านอิมใจ”

นางอนุสรฯ ชื่นทรวง ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม กทม. กล่าวกรณีมีข้อเสนอแนะให้ กทม.จัดทำระบบฐานข้อมูลคนไร้บ้านในกรุงเทพฯ กำหนดมาตรการช่วยเหลือฉุกเฉินในพื้นที่สาธารณะ รวมถึงค้นหากลุ่มเปราะบาง ป้องกันการเข้าสู่ภาวะไร้บ้านในระยะยาวว่า กรุงเทพมหานคร โดยสำนักพัฒนาสังคม ได้จัดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ให้คำปรึกษา แนะนำให้ความช่วยเหลือการทำบัตรประจำตัวประชาชน การรักษาสุขภาพ การส่งกลับภูมิลำเนา รวมทั้งประชาสัมพันธ์เชิญชวนคนไร้บ้านให้เข้าถึงสิทธิการเข้ารับบริการที่พักอาศัย อาหาร ๓ มื้อ ยารักษาโรค โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ซึ่งกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้จัดไว้รองรับและประสานส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยบันทึกข้อมูลรายชื่อและความต้องการของคนเร่ร่อนไร้บ้าน เพื่อเป็นข้อมูลในการดำเนินการ ขณะเดียวกันกรุงเทพมหานครอยู่ระหว่างพิจารณา รื้อฟื้นโครงการบ้านอิมใจกลับมาดำเนินการในพื้นที่ที่เหมาะสม คนเร่ร่อนไร้บ้านเดินทางสะดวก รวมทั้งให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น บ้านมิตรไมตรี ของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ และพื้นที่เอกชนของมูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัยศูนย์สุวิทย์วิฑูรย์ ซึ่งสามารถดูแลและรองรับคนไร้บ้านได้ โดยอยู่ระหว่างหาแนวทางดำเนินการร่วมกัน นอกจากนี้ ยังได้จัดตั้งศูนย์ประสานงานและช่วยเหลือคนเร่ร่อนไร้ที่พึ่งในพื้นที่สาธารณะของกรุงเทพฯ เพื่อรองรับการแก้ไขปัญหาและให้ความช่วยเหลือผู้ใช้ชีวิตในพื้นที่สาธารณะ รวมทั้งสนับสนุนการสร้างโอกาสทางสังคมและขับเคลื่อนงานด้านคนเร่ร่อนไร้ที่พึ่ง โดยลงพื้นที่ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามภารกิจอำนาจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กร NGO เพื่อให้การช่วยเหลือคนเร่ร่อนไร้ที่พึ่งได้อย่างมีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกมิติ

ส่วนการค้นหากลุ่มเปราะบาง ได้ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านและให้การช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง พร้อมทั้งส่งเสริมการฝึกอาชีพในโรงเรียนฝึกอาชีพของ กทม. หรือการสนับสนุนวิทยากรให้ความรู้ด้านอาชีพแก่ประชาชนในชุมชน รวมถึงสนับสนุนด้านทุนฝึกอาชีพ ประกอบอาชีพ เพื่อช่วยให้มีรายได้ สามารถช่วยเหลือตนเองได้ตามศักยภาพ และช่วยลดจำนวนผู้ออกมาใช้ชีวิตในที่สาธารณะ

* * * * *

❖ กทม.พร้อมเปิดใช้งานทางยกระดับรามคำแหง ๑๕ มิ.ย.นี้ - เขตบางกะปิจัดเทศกิจอำนวยความสะดวกจราจร

นายไพฑูริย์ ชันแก้ว ผู้อำนวยการสำนักการโยธา กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมเปิดใช้ทางยกระดับรามคำแหงให้ประชาชนสัญจรว่า กรุงเทพมหานคร โดยสำนักการโยธา ได้ประสานความร่วมมือกับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) และกิจการร่วมค้า ซีเคเอสที เตรียมเปิดทางยกระดับรามคำแหงให้ประชาชนสัญจร โดยกำชับให้กิจการร่วมค้า ซีเคเอสที ติดตั้งไฟฟ้าและแสงสว่างให้เพียงพอ ดูแลความเรียบร้อยทางเท้าบริเวณโดยรอบ ปรับปรุงถนนด้วยแอลฟัลด์ และปรับระดับผิวจราจรให้เป็นไปตามหลักวิศวกรรม ทั้งนี้ ทางยกระดับรามคำแหงพร้อมเปิดใช้งานในวันที่ ๑๕ มิ.ย.๖๕ ตั้งแต่เวลา ๐๕.๓๐ น. เป็นต้นไป ตลอด ๒๔ ชั่วโมง มีผลให้ช่องจราจรบนทางยกระดับรามคำแหงฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออก ใช้งานได้ฝั่งละ ๒ ช่องทาง โดยเมื่อทางยกระดับรามคำแหงเปิดใช้งานได้ตามปกติแล้ว จะช่วยอำนวยความสะดวกด้านการจราจรบริเวณถนนรามคำแหง ให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม รฟม. และกิจการร่วมค้า ซีเคเอสที จะเริ่มส่งคืนพื้นที่ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป

นายณพ ชูสอน ผู้อำนวยการเขตบางกะปิ กทม. กล่าวว่า สำนักงานเขตบางกะปิ ได้ประสานสถานีตำรวจนครบาล (สน.) หัวหมาก และ สน.ในพื้นที่ เข้าร่วมประชุมเพื่อหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาการจราจรและเตรียมความพร้อมการเปิดการสัญจรทางยกระดับถนนรามคำแหงในวันที่ ๑๕ มิ.ย.นี้ โดยพิจารณากำหนดแผนการประชาสัมพันธ์การใช้เส้นทางช่องทางพิเศษในเวลาเร่งด่วน การจัดทำลั้งเจ้าหน้าที่จัดการจราจร รวมถึงการพิจารณาการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่อาจเกิดขึ้น โดยสำนักงานเขตฯ จะสนับสนุนเจ้าหน้าที่เทศกิจ ๑๐ นาย เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกจราจรตามทางร่วมทางแยกที่มีการจราจรคับคั่ง ช่องทางเบี่ยงทางแคบต่าง ๆ ตามแนวก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มบริเวณถนนรามคำแหง รวมทั้งแนวก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีเหลืองบริเวณถนนลาดพร้าว ตัดแยกลำสาลีเข้าถนนศรีนครินทร์

กลุ่มงานวิเคราะห์ข่าว ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์
สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร